

Số: 669/BC-UBND

An Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ((BC số 179/BC-MTTQ-BTT ngày 25/6/2020 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang) như sau:

I. KINH TẾ:

1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản:

- *Cử tri xã Long Hòa, huyện Phú Tân: đề nghị ngành chức năng của tỉnh sớm hỗ trợ cho 338 hộ bà con nông dân với diện tích 191,04 ha bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa giông vụ Hè thu năm 2019.*

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất sử dụng nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh để hỗ trợ tại Công văn số 3622/VPUBND-KTN ngày 27/7/2020. Đến nay các huyện, thị, thành đang thực hiện các thủ tục để chi trả cho hộ dân.

- *Cử tri xã Ô Long vĩ, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thuộc Dự án Cánh đồng lớn của 02 xã, đẩy nhanh tiến độ thi công (chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh).*

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị đơn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm để công trình sớm hoàn thành theo kế hoạch. Đồng thời sẽ có biện pháp thưởng phạt hợp đồng đối với những nhà thầu thi công triển khai thi công chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình đối với những hạng mục công trình thi công không bị vướng mặt bằng.

- *Cử tri xã An Bình, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh nên có hướng dẫn quy hoạch vùng nuôi cá tra và quy hoạch vùng cải tạo vườn tạp theo hướng sản xuất bền vững, tuyên truyền cho người dân nắm, không để người dân tự ý nuôi, trồng tràn lan, khó kiểm soát, để tránh tình trạng cung vượt cầu, nông dân thua lỗ.*

Đối với các Quy hoạch của ngành Nông nghiệp sau khi được phê duyệt đều có tổ chức các hội nghị công bố quy hoạch đến các ngành, các huyện, thị, thành phố và các đơn vị có liên quan, đồng thời, cũng yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai tại địa phương để người dân biết và thực hiện. Hiện nay, trong các nội dung đào tạo, tập huấn tuyên truyền hàng năm của ngành nông nghiệp đều có lồng ghép để tuyên truyền đến người dân.

- *Cử tri xã An Bình, huyện Thoại Sơn; thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân: Đề nghị ngành chức năng của tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống, ứng phó sạt lở đất trên địa bàn*

tỉnh An Giang, nhất là trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ sạt lở rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trong các năm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh đều ban hành kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai (cụ thể Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo UPBĐKH-PCTT-TKCN), trong đó có nội dung ứng phó với sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hoàn thành dự án “Khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông và đề xuất các giải pháp ứng phó, hạn chế mức độ thiệt hại do sạt lở gây ra tại các sông chính trên địa bàn tỉnh An Giang”, đây là cơ sở khoa học để góp phần tăng cường công tác quản lý, ứng phó sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.

- Cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: Việc chuyển đổi cây trồng từ lúa sang vườn hiện nay khá phổ biến trong người dân. Điều bất cập là khi chuyển sang trồng vườn, người dân xây dựng hàng rào cách ly, làm cho những hộ phía trong (sau) không có đường vận chuyển nông sản khi thu hoạch. Đề nghị chính quyền khôi phục lại các đường công cộng bị lấn chiếm và có sự quản lý chặt chẽ vấn đề này, không làm ảnh hưởng chung đến đời sống, sản xuất.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang các loại cây trồng khác là phù hợp với định hướng của tỉnh. Riêng đối với việc hộ dân xây dựng hàng rào cách ly, làm cho những hộ phía trong (sau) không có đường vận chuyển nông sản khi thu hoạch, UBND tỉnh giao cho địa phương tiến hành rà soát, xử lý theo quy định.

2. Lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng:

- Cử tri phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc; xã Phú Bình, Phú Thạnh, huyện Phú Tân; phường Long Sơn, thị xã Tân Châu: Tiếp tục đề nghị các sở ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Châu Đốc nhằm tạo điều kiện, lưu thông hàng hóa được dễ dàng, thuận lợi.

Công trình xây dựng cầu Châu Đốc vừa qua được Thủ tướng Chính phủ bàn giao về tỉnh An Giang làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để mời gọi đầu tư theo hình thức BOT. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để sớm trình phê duyệt chủ trương đầu tư cho công trình. Theo Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh An Giang, dự kiến đến năm 2023 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Cử tri xã Nhơn Hưng, Tịnh Biên: Hiện nay cống Nhơn Thới đi ngang qua tỉnh lộ 955A khi đóng miệng cống không sát lại, vẫn còn hở khoảng 40cm nước có thể tràn qua cống gây ngập úng lúa của người dân khi lũ về; ngoài ra hai bên miệng cống không xây dựng kè có thể gây sạt lở. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm.

Về việc này, Sở Giao thông vận tải đã làm việc với Ban QLDA ĐTXD CTGT An Giang (đơn vị chủ đầu tư Dự án ĐT955A) và các đơn vị có liên quan. Hiện tại, đơn vị thi công đang khắc phục, sửa chữa theo ý kiến của cử tri.

- Cử tri xã Vĩnh An, Vĩnh Bình, huyện Châu Thành: Rất quan tâm đến tiến độ thi công công trình tuyến lộ nông thôn bờ Bắc Kênh Mặc Cần Dưng xã Vĩnh An (do tỉnh làm chủ đầu tư), công trình này thực hiện rất chậm gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Đề nghị ngành chức năng tỉnh kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân được thuận lợi.

Ban Quản lý DA ĐTXD Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dự án Cánh đồng lớn trong đó có đầu tư tuyến Bắc kênh Mạc Cần Dung dài 6.765m qua địa bàn xã Vĩnh Bình, công trình này hiện nay đã được thi công hoàn thiện phần đá cấp phối toàn tuyến. Riêng tuyến lộ nông thôn bờ Bắc Kênh Mạc Cần Dung xã Vĩnh An, hiện các đơn vị kiên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Cử tri thị trấn An Châu, huyện Châu Thành: Mang cá cầu Mương Nhà Thánh thị trấn An Châu (cầu này thuộc Quốc Lộ 91 tỉnh đầu tư) đã bị sụt lún, sạt lở hư hỏng nặng, vấn đề này cử tri đã đề nghị tỉnh nhiều lần, nhưng đến nay chưa trả lời. Nay tiếp tục đề nghị ngành chức năng của tỉnh quan tâm sớm sửa chữa trong mùa mưa.

Tuyến đường Quốc lộ 91 do Cục quản lý đường bộ IV quản lý. Ngày 20/7/2020 Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 1224/SGTVT-QLKCHTGT về việc chuyên ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gửi Cục quản lý đường bộ IV là đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 91 để xử lý các kiến nghị của cử tri. Hiện đơn vị này đang tổ chức thực hiện.

- Cử tri xã Phú Hưng, huyện Phú Tân: Đề nghị ngành chức năng của tỉnh sớm hỗ trợ cho địa phương khắc phục lại đoạn đường sạt lở ở ấp Hưng Mỹ - xã Phú Hưng để tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng hơn.

Sở Giao thông vận tải đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân (đơn vị quản lý), đoạn đường này đã được khảo sát, lập hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chuẩn bị thi triển khai thi công.

- Cử tri xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân: Đoạn cua giữa xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề xuất cơ quan chức năng tỉnh sớm hỗ trợ làm gờ giảm tốc để người tham gia giao thông tuyến đường trên được an toàn hơn.

Về việc này, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành có liên quan khảo sát hiện trường và sẽ tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông cho đoạn đường này hoàn thành trong Quý IV/2020.

- Cử tri xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú: Trong thời gian đang làm đường tỉnh lộ 945 mới, đề nghị sớm hoàn thành nâng cấp độ pêtông đường tỉnh lộ 945 cũ và sau khi hoàn thành đề nghị lán nhựa vì hiện nay đường 945 cũ xuống cấp rất nhiều, việc đi lại của người dân gặp khó khăn nhất là xe cứu thương chuyên bệnh cấp cứu.

Thực hiện Chủ trương xã hội hóa xây dựng cầu, đường trên địa bàn tỉnh (trong đó có công tác duy tu, bảo dưỡng). Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với địa phương thực hiện Đường tỉnh 945 (cũ) theo hình thức: Sở Giao thông vận tải cung cấp vật tư và hướng dẫn kỹ thuật; Địa phương vận động ngày công và thiết bị của nhân dân để cùng thực hiện. Dự kiến, đến cuối năm 2020 sẽ thực hiện hoàn thành 3,6km đoạn đi qua Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

- Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú: Đề nghị làm vòng xuyên hai đầu tuyến đường tránh mới để đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục kiến nghị lắp đèn đường cầu Vàm Xáng Cây Dương. (Ý kiến này đã được ghi nhận và trả lời theo Báo cáo số 739/BC-UBND ngày 7/12/2017 và Báo cáo 299/BC-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh là Tuyến quốc lộ 91 do Cục Quản lý đường bộ IV trực tiếp quản lý, do đó Sở Giao thông vận tải đã kiến nghị nội dung này đến cục QLDB IV giải quyết. Tuy

nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện, nên cử tri tiếp tục phản ánh, đề nghị các ngành có liên quan tiếp tục ghi nhận).

Tuyến đường lộ 91 do Cục quản lý đường bộ IV quản lý. Ngày 20/7/2020 Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 1224/SGTVT-QLKCHTGT về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gửi Cục quản lý đường bộ IV là đơn vị quản lý tuyến đường để xử lý các kiến nghị của cử tri. Hiện đơn vị này đang tổ chức thực hiện.

- Cử tri xã Tây Phú, Vọng Thê, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 947 và cấm biển báo tải trọng, vì hiện nay tuyến đường này do xe tải chạy nhiều nên lề đường bị sụp lún, hư hỏng xuống cấp nặng, không đảm bảo an toàn giao thông.

Đường tỉnh 947 đang được các ngành chức năng xem xét đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải đang tổ chức duy tu, sửa chữa (kể cả biển báo) đảm bảo giao thông cho tuyến đường này. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV/2020.

- Cử tri phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên: Hiện nay, tuyến đường quốc lộ 91 từ khóm Bình Đức 3 đến khóm Bình Đức 5 đã xuống cấp trầm trọng (ổ gà và mặt đường đã xuống cấp) nên thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến QL91.

Đề nghị ngành chức năng làm đèn báo hiệu giảm tốc độ và sơn lại vạch dành cho người đi bộ trên quốc lộ 91 đoạn ngã rẽ vào chợ Cần Xây, vì đoạn đường này thường xảy ra tai nạn giao thông do người đi vào chợ và các em học sinh trường THCS Trần Hưng Đạo thường xuyên qua lộ.

Đối với tuyến quốc lộ 91 đoạn từ cầu Cần Xây đến cầu rạch Xếp vừa qua có đơn vị đến thi công hệ thống cống thu gom nước mặt, phường không nhận được thông báo nào về vấn đề này do đơn vị nào thi công, thời gian nào khởi công, khi nào hoàn thành gây khó khăn cho địa phương trong tuyên truyền vận động để thực hiện và đảm bảo an toàn trong thời gian thi công, phường báo Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông tỉnh nhưng cũng không được cung cấp thông tin, hiện đơn vị đã làm không biết xong chưa khi ở phía ngoài mặt lộ thì trả lại mặt bằng còn phía trong thì bỏ lại để nhân dân tự xử lý. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh có hướng giải quyết tình trạng trên.

Tuyến đường Quốc lộ 91 do Cục quản lý đường bộ IV quản lý. Ngày 20/7/2020 Sở Giao thông vận tải tiếp tục có Văn bản số 1224/SGTVT-QLKCHTGT về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gửi Cục quản lý đường bộ IV là đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 91 để xử lý các kiến nghị của cử tri. Hiện đơn vị này đang tổ chức thực hiện.

- Cử tri xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên: Đề nghị ngành chuyên môn khảo sát tuyến đường chính của xã từ phà Trà Ôn đến phà Ô Môi để đầu tư nâng cấp, đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện để phục vụ người dân thuận lợi hơn.

UBND TP. Long Xuyên trả lời như sau:

Xã Mỹ Hòa Hưng đã được công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, trong đó các tiêu chí, chỉ tiêu về giao thông của xã đã

đạt theo chuẩn nông thôn mới. Việc mở rộng và nâng cấp tuyến đường chính từ phà Trà Ôn đến phà Ô Môi thực hiện theo quy hoạch, thành phố Long Xuyên đã ghi danh mục vốn trung hạn để đầu tư, nâng cấp tuyến đường chính này nhằm phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, theo kế hoạch vận động nhân dân hiến đất để làm đường, tuy nhiên khi triển khai dự án mở rộng để đảm bảo lộ giới thì các hộ dân ảnh hưởng không thống nhất thực hiện, nhà nước phải hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, do đó tổng chi phí xây dựng rất lớn (chi phí bồi hoàn khoảng 80 tỷ đồng), trong khi ngân sách thành phố hiện nay chưa đảm bảo nên tiến độ công trình chậm lại so với kế hoạch dự kiến. Trong thời gian tới thành phố sẽ cân đối ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Cử tri phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên: Khắc phục các điểm sạt lở bờ sông cần chọn lọc những điểm có nguy cơ cao để đầu tư, gia cố, tránh làm đại trà để tiết kiệm Ngân sách của tỉnh. Đề nghị gắn biển báo đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông-đường Lý Thái Tổ nối dài, thuộc 3 phường Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên.

UBND TP. Long Xuyên báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện theo kế hoạch thường xuyên 02 đợt khảo sát (06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm) tất cả các điểm sạt lở trên toàn địa bàn thành phố nhằm kịp thời đưa ra phương án và giải pháp khắc phục kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Từ khối lượng khảo sát hàng năm, các ngành chuyên môn báo cáo UBND thành phố để có lộ trình, kế hoạch khắc phục. Do đó các vị trí không đảm bảo an toàn, có nguy cơ sạt lở cao, sẽ có kế hoạch thực hiện trước, các đoạn có nguy cơ thấp được địa phương theo dõi, cảnh báo.

Biển báo đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông – đường Lý Thái Tổ nối dài, thuộc 3 phường Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên: Tháng 06/2020, Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với thành phố đã thi công lắp đặt hoàn thành đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này.

- Cử tri phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên: Đề nghị có giải pháp xử lý hiệu quả lan can cầu Bà Thứ, do lan can cũ của cầu lấn ra con lươn (đã xảy ra rất nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc).

Tuyến đường Quốc lộ 91 do Cục quản lý đường bộ IV quản lý. Ngày 20/7/2020 Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 1224/SGTVT-QLKCHTGT về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gửi Cục quản lý đường bộ IV là đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 91 để xử lý các kiến nghị của cử tri. Hiện lan can công Bà Thứ đã được khắc phục xong.

- Cử tri phường Long Phú, thị xã Tân Châu: Trên địa bàn phường Long Phú có hai điểm trường học nằm trên tỉnh lộ 953 khi học sinh tan trường về rất đông mà lượng xe lưu thông rất nhiều, học sinh đi ngang qua đường rất nguy hiểm. Đề nghị các ngành có liên quan sớm thực hiện lắp đặt đèn giao thông cảnh báo, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường... để làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc khi học sinh qua lại.

Về nội dung này, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành có liên quan khảo sát hiện trường và sẽ tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông cho đoạn đường này hoàn thành trong Quý IV/2020.

- *Cử tri xã Tân An, thị xã Tân Châu: Đề nghị ngành chức năng khảo sát, lắp đặt thêm đèn, biển báo giao thông tại các điểm ngã ba, ngã tư trên các trục lộ giao thông nông thôn.*

UBND TX. Tân Châu báo cáo kết quả thực hiện.

Ngay từ đầu năm UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ động gửi Công văn số 85/PQLDDT ngày 13/02/2020 về cho các xã, phường đề rà soát các biển báo bị hư hỏng, thiếu sót gửi về phòng Quản lý đô thị tổng hợp xin chủ trương thị xã sửa chữa hoặc thay mới các biển báo từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2020.

Đối với xã Tân An năm nay sẽ lắp đặt 10 biển báo trên tuyến đường Tân Phú B-A1-A2, 05 biển trên tuyến Tân Hòa B-C và Lô 19, 04 biển báo trên tuyến đường kênh 07 xã; như vậy, xã Tân An trong năm nay sẽ lắp đặt bổ sung 19 biển báo các loại. Thêm vào đó, trong thời gian qua đã phối hợp Sở Giao thông vận tải An Giang và UBND xã Tân An tổ chức sơn vạch kẻ cho người đi bộ, gờ giảm tốc tại các ngã 3, ngã tư, trụ sở UBND xã, các trường học trên trục đường từ phà Tân An cũ đến ngã 03 đường dẫn cầu Tân An.

II. VĂN HÓA-XÃ HỘI:

1. Lĩnh vực Y tế:

- *Cử tri xã Quốc Thái, huyện An Phú: Đề nghị hỗ trợ Trung tâm Y tế tuyến huyện các cơ sở vật chất điều kiện để thực hiện tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư.*

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, năm 2020 Bệnh viện đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho 210 lượt cán bộ y tế về chẩn đoán, điều trị và phát hiện sớm một số bệnh ung thư thường gặp trong cộng đồng. Bên cạnh đó, bệnh viện đã khám sàng lọc, tư vấn và điều trị cho 681 lượt bệnh nhân, các bệnh ung thư thường gặp là: ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư trực tràng.

- *Cử tri xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân: kiến nghị ngành BHXH của tỉnh nghiên cứu đề xuất cấp trên giữ y mức đóng phí BHYT như hiện nay.*

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định: Bằng 4,5% tiền lương tháng đối với người lao động có phát sinh quan hệ tiền lương; bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng còn lại. Bảo hiểm xã hội tỉnh là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên cơ sở các văn bản hướng dẫn theo quy định. Do đó, với ý kiến nêu trên Ngành sẽ chuyển lên cơ quan có thẩm quyền.

2. Lĩnh vực Giáo dục:

- *Cử tri thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân: Hiện nay việc đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa cải cách theo chương trình mới nhưng giá sách giáo khoa quá cao. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh đề xuất với Bộ, ngành Trung ương đưa sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước quy định giá để các em học sinh được sử dụng với giá tốt hơn.*

Sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện nay đang được quản lý theo quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giá, trong đó giá sách giáo khoa được thực hiện theo quy định tại pháp luật về giá, thuộc danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá, nhưng không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, bình ổn giá.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GDĐT phối hợp cùng Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung mặt hàng sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá bằng hình thức định giá tối đa, thực hiện theo quy định của Luật Giá nhằm có được phương án quản lý giá sách giáo khoa sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội thực tế tại địa phương.

- Cử tri xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh có ý kiến đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo nên phân thời lượng tiết học môn Giáo dục công dân (Đạo đức) nhiều hơn, phù hợp hơn trước tình hình đạo đức học đường đang xuống cấp.

Thời lượng tiết học môn Giáo dục công dân (GDCD) hiện nay theo kế hoạch dạy học hiện hành cấp THCS có 140 tiết/cấp học và cấp THPT là 105 tiết/cấp học. So với một số môn khoa học khác thì GDCD là một trong những môn ít tiết. Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ ở môn GDCD mà thực tế còn được lồng ghép qua các môn học và hoạt động giáo dục khác, trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm hình thành kỹ năng sống và giáo dục nhân cách học sinh theo mục tiêu của từng cấp học. Thời gian tới, cùng với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, ngoài môn GDCD (140 tiết đối với cấp THCS), môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (210 tiết đối với THPT) thì hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp và giáo dục địa phương cũng chiếm khá nhiều thời lượng trong chương trình giáo dục (560 tiết đối với cấp THCS, 420 tiết đối với cấp THPT).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức học sinh không chỉ thông qua môn học Giáo dục công dân mà còn được lồng ghép qua các môn học và hoạt động giáo dục khác.

- Cử tri xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh có ý kiến đề xuất với Bộ Thông tin, Truyền thông có văn bản quy định cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng tài khoản Zalo, Facebook phải sử dụng đúng tên khai sinh, ảnh đại diện, khi đăng tin, bài bình luận phải viết đúng chữ quốc ngữ, không được sử dụng chữ viết Kiều Trường Lâm và Bùi Hiền, vì ảnh hưởng rất lớn đến học sinh, các em sẽ bắt chước nên viết chính tả và tập làm văn rất sai từ.

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự thảo và đã thực hiện lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Áp dụng cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam).

3. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Cử tri xã Long Hòa, huyện Phú Tân: Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh xem xét hỗ trợ đưa hài cốt của liệt sĩ Lê Văn Phương, sinh năm 1940, tham gia chiến trường Campuchia, chức vụ Trung đội trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và hy sinh vào ngày 23/9/1970, hiện hài cốt ở Tầm B, Tầm Bàng, Campuchia.

Địa bàn Tầm B, Tầm Bàng nơi liệt sĩ Lê Văn Phương hy sinh thuộc Tỉnh Kandal - Vương quốc Campuchia (thuộc địa bàn quy tập Đội K90, Quân khu 9 đảm nhiệm).

Theo thông tin được đồng chí Đại tá Huỳnh Trí, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hiện cư ngụ tại ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vào khoảng năm 2002 – 2003, đồng chí Huỳnh Trí cùng Ban Chỉ huy Đội K90 có đến khảo sát khu vực địa bàn Tầm B, Tầm Bàng, tỉnh Cần Đan, Campuchia và cho biết các liệt sĩ hy sinh tại khu vực này đã được địa phương cất bốc quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (nay là nghĩa trang liệt sĩ tỉnh) đồng thời không rõ có hài cốt liệt sĩ Lê Văn Phương hay không.

Qua tra cứu danh sách liệt sĩ đang quản lý chi trả, trợ cấp của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh An Giang có tên Liệt sĩ Lê Văn Phương (Mười Thành), sinh năm 1940; trú quán xã Long Sơn, huyện Phú Tân; chức vụ chiến sỹ; đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 512, An Giang; hy sinh 23/9/2070. Đồng thời tra cứu dữ liệu đang quản lý mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang không có mộ liệt sĩ Lê Văn Phương (Mười Thành).

Những thông tin mà cử tri ý kiến, xin gia đình vui lòng đến Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh An Giang để cung cấp thêm thông tin cần thiết, đơn vị cùng với gia đình, địa phương, cơ quan chuyên trách của Đội K90, K93 sẽ thu thập, xác minh đầy đủ, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành tổ chức quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Lê Văn Phương về nơi đất mẹ.

- Cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành: Hiện nay do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, một số công ty ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh... cho công nhân nghỉ việc nhưng đến thời điểm này một số công ty chưa nhận người lao động trở lại làm việc, từ đó dẫn đến tình trạng người dân mất việc làm và trở về địa phương. Đề nghị các ngành chức năng tạo điều kiện cho người dân làm việc tại các công ty ở khu công nghiệp Bình Hòa để có thu nhập và ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước cơ bản đã kiểm soát được, nên các hoạt động giao dịch việc làm được thực hiện trở lại. Hàng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (địa chỉ: 77 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ vào ngày 10 tây, ... vì vậy, người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tham gia Phiên giao dịch việc làm để đăng ký tìm việc và phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp.

Đồng thời, người lao động có thể truy cập website của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tại địa chỉ <http://ttvlangiang.gov.vn> để đăng ký tìm việc làm.

- Cử tri xã Long Điền A, huyện Chợ Mới: Đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng kinh tế đời sống nhiều đối tượng thành phần xã hội trong đó có hộ buôn bán nhỏ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị ngành Ngân hàng chính sách xã hội có hỗ trợ vốn để họ sớm vượt qua khó khăn.

Ngày 04/5/2020 UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về triển khai Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; trong đó, có chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 27/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thống nhất chủ trương “*uy thác nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương*

trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm mỗi năm ít nhất 20 tỷ đồng” (trong 2 năm 2019 và 2020), Sở LĐTBXH đã phối hợp với Sở Tài chính và NHCSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho NHCSXH tỉnh nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh tiếp cận được nguồn vốn vay để tự tạo việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

4. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao & Du lịch:

- *Cử tri xã Long An, thị xã Tân Châu: Hiện nay, tàu đưa đón khách du lịch trên Kênh Xáng không có hoạt động nên hai bên bờ sông không sạt lở. Đề nghị UBND thị xã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các công ty du lịch tổ chức đưa đón khách du lịch bằng tàu trên sông Kênh Xáng quy định tốc độ chạy để tránh sạt lở.*

Tuyến kênh Xáng Tân Châu không thuộc quyền quản lý của tỉnh An Giang, đơn vị trực tiếp quản lý tuyến Kênh Xáng Tân Châu là Công ty bảo trì đường thủy nội địa số 15 (trụ sở đặt tại tỉnh Đồng Tháp). Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên đoạn kênh này.

5. Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường:

- *Cử tri xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú: Hiện nay, nguồn nước ở tuyến Kênh 10, Châu Phú và tuyến Kênh Vĩnh Tre có dấu hiệu bị ô nhiễm (có màu và mùi lạ), người dân đang hoang mang, lo sợ khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh tiến hành quan trắc, khảo sát đánh giá và có giải pháp khắc phục.*

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều tổ chức quan trắc chất lượng môi trường nước mặt định kỳ hơn 55 điểm trên hệ thống sông, kênh, rạch của tỉnh. Đối với tuyến kênh Vĩnh Tre, kết quả quan trắc từ năm 2017 - 2019, cho thấy chất lượng nước dao động từ mức sử dụng cho giao thông thủy đến mức sử dụng cho mục đích tưới tiêu. Gần đây nhất, cụ thể theo kết quả quan trắc tháng 3/2020, thì hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt từ 2,7 – 3,3 lần, chất hữu cơ vượt từ 3 – 4,8 lần, thông số vi sinh vật từ 3 – 3,7 lần so với quy chuẩn nước sông dùng cấp nước sinh hoạt (QCVN 08:2015/BTNMT, cột A1). Điều này cho thấy chất lượng nước trên kênh Vĩnh Tre trong tháng 3/2020 chưa đảm bảo tốt cho sinh hoạt. Riêng trên tuyến Kênh 10, huyện Châu Phú thì Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tổ chức quan trắc và sẽ bổ sung vào Kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai.

Ngoài ra, khi môi trường có xảy ra các hiện tượng bất thường, đề nghị người dân báo ngay cho UBND cấp xã và UBND cấp huyện để có chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn khảo sát, kiểm tra để xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời nhằm khắc phục ô nhiễm tại chỗ.

- *Cử tri phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên: Đề nghị có giải pháp xử lý dứt điểm tiếng ồn của Nhà máy Gạch không nung, Nhà máy Xi măng, đặc biệt là vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần người dân xung quanh.*

Vào ngày 14/04/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động của Nhà máy Xi măng An Giang gây ô nhiễm môi trường về bụi, Sở đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên, UBND phường Mỹ Thạnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi

trường Nhà máy xi măng An Giang. Qua kiểm tra đã phát hiện: Nhà xưởng tại khu vực chứa nguyên liệu chưa được che chắn kín có bụi phát tán ra xung quanh tại các khu vực trước cổng nhà máy (Quốc lộ 91) và xung quanh xưởng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại nêu trên, đến nay Công ty đã cơ bản khắc phục xong các tồn tại, hạn chế.

Đối với phản ánh của cử tri phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên về việc Nhà máy Gạch không nung, Nhà máy Xi măng hoạt động gây tiếng ồn đặc biệt là vào ban đêm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang có biện pháp khắc phục triệt để về tiếng ồn không để ảnh hưởng đến người dân xung quanh và báo cáo kết quả khắc phục về UBND phường Mỹ Thạnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên và Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xử lý và thông tin để cử tri được rõ.

- Cử tri xã Mỹ An, Hội An, Long Giang, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Hòa Bình, Long Điền A, huyện Chợ Mới: Tiếp tục phản ánh các hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất, chế biến và sinh hoạt người dân xả thải ra môi trường gây ô nhiễm phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng năng suất sản xuất cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời nên kiên quyết xử lý nghiêm (phạt hành chính) các đối tượng cố tình vi phạm vì lợi ích cá nhân gia đình làm ảnh hưởng cộng đồng.

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và thực hiện ký kết liên tịch với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và Sở ngành tỉnh tổ chức tuyên truyền các văn bản mới và các nội dung về bảo vệ môi trường liên quan đến hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, với nhiều hình thức tuyên truyền: phổ biến trực tiếp đến các hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo An Giang, Đài phát thanh và Truyền hình An Giang, Cổng thông tin của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các dự án, cơ sở được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh (*trong năm 2018 đã kiểm tra: 124 doanh nghiệp, năm 2019 kiểm tra 77 doanh nghiệp và năm 2020: dự kiến thanh, kiểm tra 23 doanh nghiệp*) và thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh khi nhận được phản ánh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ kiên quyết kiến nghị người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt. Đối với các hành vi vi phạm về thủ tục hành chính và không gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, ngành sẽ tiến hành nhắc nhở, cho lộ trình khắc phục và tiến hành giám sát việc khắc phục các tồn tại của doanh nghiệp.

Đồng thời, để kịp thời kiểm tra ngăn chặn hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường, UBND cấp huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý, trong đó có các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền phê

duyet báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh theo quy định tại Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Cử tri thị trấn Mỹ Lương, huyện Chợ Mới: Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng hoàn thành công trình xây dựng Nhà máy xử lý rác tại thị trấn Mỹ Lương, huyện Chợ Mới. Ý kiến này cũng đã được ghi nhận và trả lời tại Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 30/5/2019 báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh qua thảo luận tổ trước kỳ họp lần thứ 9, theo đó có nói thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng dự kiến là trong Quý I năm 2020, tuy nhiên đến nay cử tri tiếp tục có ý kiến, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thông tin cho cử tri về thời gian chính thức đưa vào hoạt động của nhà máy.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại TT. Mỹ Lương - huyện Chợ Mới, công suất 100 tấn/ngày, được UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư. Qua theo dõi và báo cáo của Công ty, tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay như sau: (1) Phần xây dựng đã đạt 90%, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2020 (nhà điều hành, nhà xưởng, hệ thống xử lý nước cấp và nước thải, trạm cân, điện chiếu sáng, thoát nước tổng thể); (2) Phần lắp đặt lò đốt đạt khoảng 40%, dự kiến hoàn thành lắp đặt thiết bị vào tháng 10/2020 và chính thức đưa vào hoạt động từ quý I/2021.

6. An ninh trật tự, an toàn xã hội

- Cử tri thị trấn Mỹ Lương, huyện Chợ Mới: Việc giải tỏa hành lan lộ giới (Lều, quán, bảng hiệu quảng cáo...) của các cá nhân vi phạm nhằm chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, tạo cảnh quan thông thoáng là việc làm rất thiết thực. Tuy nhiên, tiếp tục kiến nghị các cơ quan có chức năng cần thường xuyên kiểm tra để duy trì hiện trạng, tránh sau đợt giải tỏa thì đâu lại vào đấy.

Trong thời gian qua, Công an huyện Chợ Mới chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan và Công an thị trấn Mỹ Lương, Công an thị trấn Chợ Mới tiến hành 8 cuộc, 83 lượt CBCS tham gia giải tỏa hành lan lộ giới tạo sự thông thoáng lòng, lề đường, tạo vẻ mỹ quan chung. Qua đó, đã xử phạt 37 trường hợp vi phạm với số tiền 13,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số khó khăn sau:

- Mặc dù các ngành chức năng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền nhưng ý thức chấp hành quy định về bảo đảm hành lan lộ giới của một bộ phận nhân dân nhất là tiểu thương, người bán hàng rong bằng xe đẩy chưa cao nên còn tái phạm.

- Tập quán bán hàng rong bằng xe đẩy, thói quen họp chợ tự phát ở chân cầu, lề đường đã hình thành từ lâu, cả người bán và người mua cũng không muốn thay đổi; tuy chính quyền địa phương quan tâm xây dựng chợ, đảm bảo cơ sở vật chất và an toàn giao thông nhưng họ vẫn không chịu di dời hoặc chỉ di dời vào thời gian đầu, sau đó, lại buôn bán ở nơi cũ vì cho rằng: điểm mới không buôn bán được.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: Chỉ thị 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Luật Giao thông đường bộ, các chương trình, kế hoạch trên lĩnh vực công tác này.

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh, mua bán chấp hành nghiêm và cam kết không vi phạm các quy định về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hàng lan lộ giới nhằm góp phần bảo đảm TTATGT.

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương có quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại các chợ cho phù hợp nhằm khắc phục tình trạng họp chợ tự phát.

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị - trật tự công cộng theo chức năng, thẩm quyền; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hàng lan lộ giới, để tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa tái phạm.

- Cử tri xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Tình hình giông lốc mùa mưa bão sắp tới, đề nghị chính quyền các cấp có kế hoạch khảo sát toàn bộ cây xanh, cột điện có khả năng đổ, gãy trên địa bàn nhất là các trường học, chợ, nơi công cộng có đông người để qua đó có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cộng đồng.

Theo hợp đồng năm 2020, UBND huyện Chợ Mới chỉ bàn giao cho Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới thực hiện quản lý, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị trấn Chợ Mới. Đối với cây xanh các tuyến xã thị trấn còn lại trên địa bàn huyện do địa phương tự chăm sóc quản lý, Xí nghiệp không thực hiện do UBND huyện chưa giao.

7. Quản lý Nhà nước và những vấn đề khác

- Cử tri xã Phú Hữu, huyện An Phú: Ngày 11 tháng 5 năm 2020 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1016 liên quan đến thực hiện Công văn số 416 ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh An Giang về quản lý và đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện phải có xác nhận của bệnh viện huyện là người này không bị nhiễm Covid-19, nhưng Trung tâm y tế tuyến huyện không có chức năng xác nhận. Đề nghị ngành chức năng xem xét lại quy định nêu trong văn bản cho phù hợp.

Sở LĐTBXH cùng Công an tỉnh và Sở Y tế thống nhất, khi lập hồ sơ đối tượng đưa vào cơ sở, việc xác nhận đối tượng không bị nhiễm Covid-19 trước khi đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy do Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố, trạm y tế xã, phường thị trấn nơi đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy xác nhận để hỗ trợ lực lượng công an trong việc kiểm tra, xét nghiệm, để xác định đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phục vụ công tác lập hồ sơ quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 416/UBND-KGVX ngày 23/4/2020. Việc này đã được các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện đúng theo quy định, không gặp trở ngại, khó khăn gì.

Cử tri xã Vĩnh Nhuận, Tân Phú, huyện Châu Thành: Liên hiệp Hợp tác xã tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động hơn 10 năm có trên 10.000.000đ/cổ phần. Số vốn huy động trên 900 triệu đồng. Trong thời gian hoạt động Liên hiệp Hợp tác xã chưa có báo cáo về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh, trong khi các cổ đông hỏi thì nói là đang trong quá trình làm thủ tục giải thể. Đề nghị HĐND tỉnh có kiến nghị đối với đơn vị Liên minh Hợp tác xã tỉnh và có sự giải trình cho các cổ đông nắm.

Nội dung này Liên minh Hợp tác xã tỉnh trả lời như sau:

Theo khoản 2 Điều 3 Luật HTX 2012 thì Liên hiệp HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân,... trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm,.. việc qui định vốn góp theo Điều lệ của Liên hiệp HTX do đó việc quản lý tổ chức, hoạt động là vấn đề nội bộ của Liên hiệp.

Liên hiệp HTX thành lập ngày 17/10/2008 được Sở Kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã ngày 10/11/2008 và thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 vào ngày 24/9/2010. Vốn điều lệ năm 2008 1 (một) tỷ đồng có 52 thành viên, 81 cổ phần và vốn góp của các thành viên 840 triệu đồng; năm 2010 là 57 thành viên, 92 cổ phần và vốn góp của các thành viên 920 triệu đồng.

- Giai đoạn 2008 – 2010: Liên hiệp HTX hoạt động kinh doanh hiệu quả, đã kết nạp thêm thành viên.

- Giai đoạn 2011 – 2013: hoạt động kinh doanh có chiều hướng đi xuống và không hiệu quả, không quản lý được vốn góp cũng như vốn vay, không thu được nợ, không còn khả năng trả nợ.

- Giai đoạn 2014 – 2016: hoạt động cầm chừng và các thành viên chưa hiểu rõ vai trò, chức năng của Liên hiệp HTX Nông nghiệp.

- Giai đoạn từ năm 2017 đến nay: Liên hiệp HTX ngưng hoạt động và hướng dẫn giải thể theo pháp luật.

- Cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành: Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Liên quan đến vấn đề công tác cán bộ và được nghe thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị ban hành Nghị quyết liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thấy Nghị quyết được ban hành. Rất mong Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu sớm ban hành Nghị quyết để cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách an tâm công tác.

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, kể từ ngày 01/9/2020 các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã nếu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoài mức phụ cấp hàng tháng 1,0 lần mức lương cơ sở, còn được hưởng thêm mức trợ cấp (0,86 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp trung cấp; 1,10 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp cao đẳng; 1,34 lần mức lương cơ sở nếu tốt nghiệp đại học). Đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách chưa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc văn bằng đào tạo chưa phù hợp thì thực hiện mức phụ cấp, trợ cấp bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định cũ.

Ngoài ra, thực hiện chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã (bao gồm Phó trưởng Công an và Công an viên có thời gian công tác dưới 15 năm) và ấp, khóm (Trưởng ấp, khóm và Phó Trưởng ấp, khóm) dôi dư khi triển khai xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức theo chủ trương tinh gọn bộ máy tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, thì

kể từ ngày Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi thôi việc được hưởng trợ cấp tương đương 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác.

Theo quy định mới, số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính (cấp xã loại I được bố trí tối đa 14 người; Cấp xã loại II được bố trí tối đa 12 người). Các chức danh không chuyên trách tại cấp xã cũng có sự điều chỉnh thay đổi, bổ sung thêm một số chức danh, như: Phụ trách Công tác Xây dựng đảng, Phụ trách Kinh tế - Kế hoạch, Phụ trách Quản lý trật tự đô thị (đối với phường, thị trấn) hoặc Phụ trách Thống kê - Xây dựng nông thôn mới (đối với xã). Riêng đối với chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã tại đơn vị hành chính cấp xã loại I, xã biên giới được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng; đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng (giảm 01 người so với trước đây).

Việc quy định cụ thể số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh giúp cấp ủy và chính quyền địa phương làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở, đảm bảo việc bố trí không vượt số lượng theo quy định, đồng thời định hướng tuyên truyền khuyến khích việc tự nguyện thôi việc để hưởng chế độ, giữ lại đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ tiếp tục công tác ổn định, lâu dài.

- Cử tri xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét hỗ trợ chế độ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã vì Quyết định 70/2017/QĐ-UBND tỉnh đã hết hiệu lực (theo Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 bãi bỏ Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang).

Sở Nội vụ rất quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và kể cả viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, vì các đồng chí này chủ yếu là kiêm nhiệm, vừa làm công tác chuyên môn, vừa thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trực tiếp phục vụ nhân dân, chịu áp lực công việc rất lớn. Do đó, từ năm 2009, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp, từ mức 200.000 đồng/người/tháng đối với cấp tỉnh, cấp huyện và 180.000 đồng đối với cấp xã.

Đến năm 2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 172/2012/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước, quy định về mức chi phụ cấp đối với cán bộ, công chức “một cửa” không quá 400.000 đồng/người/tháng. Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức chi hỗ trợ “một cửa” 400.000 đồng/người/tháng ở cả 03 cấp hành chính. Chính sách này được thực hiện đến năm 2019.

Trong năm 2019, Sở Nội vụ đã nghiên cứu, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo hướng nâng các mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức và kể cả viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-

BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, thay thế Thông tư 172/TT-BTC. Trong Thông tư mới không quy định nội dung chi hỗ trợ “một cửa”. Do đó, từ dự kiến điều chỉnh quy định, nâng mức chi hỗ trợ “một cửa” thì Sở Nội vụ phải trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân bãi bỏ các quy định mức chi hỗ trợ “một cửa”.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ, xin chủ trương và hướng dẫn tỉnh thực hiện mức chi hỗ trợ “một cửa”. Bộ Nội vụ đã trả lời tại Công văn số 5844/BNV-CCHC ngày 23 tháng 11 năm 2019, trích dẫn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trong đó có chỉ đạo “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. Vì vậy, đến nay Sở Nội vụ không tham mưu việc chi hỗ trợ “một cửa”. Tuy nhiên cũng sẽ tiếp tục theo dõi các chỉ đạo, hướng dẫn từ Bộ, ngành Trung ương để kịp thời tham mưu chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Cử tri phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên: Đề nghị xem lại cách ghi chỉ số điện của Công ty Điện lực, không thể hiện chỉ số điện hoạt động và thông báo của Công ty Điện lực không thể hiện thông tin. Đồng hồ điện hiện nay của người dân do Công ty Điện lực gắn, người dân không hiểu; thông báo thời gian trả tiền điện lần 1, dân chưa kịp đóng, chỉ 2 đến 3 ngày sau là có thông báo lần 2 và nhân viên thu tiền đòi xử theo quy định nếu người dân không đóng tiền theo đúng thời gian quy định. Đề nghị Công ty Điện lực An Giang cần làm đồng hồ cho rõ để dân biết và xem lại cách xử lý của nhân viên như vậy là đúng không.

Từ tháng 05/2018, Điện lực Long Xuyên (trực thuộc Công ty Điện lực An Giang) đã triển khai chương trình in biên nhận thanh toán tiền điện bằng máy in bluetooth cầm tay trên toàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, sau khi thanh toán nhân viên thu tiền sẽ in biên nhận giao cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng chưa thanh toán thì nhân viên thu tiền sẽ gửi thông báo tiền điện. Về quy cách thì thông báo và biên nhận tiền điện đều thể hiện đầy đủ như tên đơn vị Điện lực, tên, địa chỉ của khách hàng, mã khách hàng, kỳ thu tiền, chỉ số cũ, chỉ số mới, điện năng tiêu thụ, tổng số tiền thanh toán, số điện thoại của Trung tâm chăm sóc khách hàng, số điện thoại của nhân viên thu tiền.... Vì vậy, trên thông báo tiền điện có thể hiện đầy đủ các thông tin về chỉ số mới, chỉ số cũ và điện năng tiêu thụ *(theo mẫu quy định)*.

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 888/UBND-KTN ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh An Giang, Điện lực Long Xuyên đã triển khai thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tại các phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, một phần phường Mỹ Thạnh và hiện nay đang triển khai thêm các phường Bình Khánh, Mỹ Phước, Mỹ Quý; trong tháng 07/2020, sẽ ngưng hình thức thu tiền điện tại nhà. Theo đó, hình thức thông báo sẽ thực hiện qua các hệ thống như: gửi thông báo tiền điện qua tin nhắn SMS, nội dung tin nhắn SMS có thể hiện đầy đủ tên, mã khách hàng, chỉ số mới, điện năng tiêu thụ, số tiền thanh toán; hoặc khách hàng có thể cài đặt *App CSKH EVNSPC trên CH play*,

app Store hoặc cài ứng dụng CSKH EVNSPC trên Zalo hoặc truy cập website www.cskh.evnspec.vn...

- Cử tri thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt việc công khai quy hoạch cho dân biết các công trình, dự án do tỉnh quản lý cho người dân nắm thông tin.

- Hiện tại, Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang đã đăng thông tin về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh: đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin quy hoạch phát triển tổng thể của từng ngành, lĩnh vực và 11 huyện, thị xã, thành trên địa bàn tỉnh.

- Đã thiết lập chuyên trang Công dân và Doanh nghiệp tại địa chỉ angiang.gov.vn để cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp. Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 11 huyện, thị xã, thành phố (kể cả quy hoạch điều chỉnh); kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang... đều được đăng tại chuyên trang này.

- Đối với bản đồ quy hoạch đô thị, giao thông, sử dụng đất: Đã cung cấp thông tin quy hoạch ở dạng số hoá, phục vụ tra cứu thông tin về quy hoạch đất đai cho người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ <http://thongtincanthiet.angiang.gov.vn/> ; đã cung cấp bản đồ số hoá thông tin quy hoạch của 11 huyện, thị, thành phố.

Song song đó, đối với các quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, và các huyện, thị xã, thành phố, các thị trấn được thông qua trong các cuộc họp HĐND tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã kịp thời có các bài viết cung cấp thông tin tổng quan, định hướng phát triển trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã sử dụng 2 kênh mạng xã hội là Zalo và Facebook, để giúp người dân tiếp cận nhanh chóng với thông tin.

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã cũng thực hiện cung cấp thông tin bản đồ quy hoạch cấp huyện, cấp xã đến người dân thông qua hệ thống màn hình điện tử.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc nuôi chim yến tràn lan không đúng quy định của pháp luật, nhất là nuôi yến ở các khu dân cư, vừa ô nhiễm môi trường mùi hôi, tiếng ồn và dễ xảy ra dịch bệnh.

Trước nay, công tác quản lý nhà nước với đối tượng nuôi chim yến được thực hiện theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Tuy nhiên, sau khi Luật Chăn nuôi và Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/3/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được ban hành và có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 Bãi bỏ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến và Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang để làm cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nuôi chim yến theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp các Sở ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

- *Cử tri thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đại lý bán Bảo hiểm xe mô tô và mỗi đại lý bán đều có giá khác nhau, người dân không biết đại lý nào là thật, giả. Đề nghị ngành chức năng quản lý chặt chẽ và kiểm tra xử phạt nặng nếu phát hiện những Đại lý bán bảo hiểm giả.*

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngành Bảo hiểm xã hội là cơ quan tổ chức thực các chế độ chính sách, pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- *Cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: Đèn chiếu sáng trên các tuyến đường lộ giao thông là nhằm đảm bảo ATGT cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ việc phát sáng theo giờ, điều chỉnh thời gian tắt đèn khi trời sáng, vì có lúc đèn chiếu sáng đến trưa gây lãng phí điện năng, ngân sách Nhà nước*

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục vấn đề trên.

- *Cử tri xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên: Dân xã Vĩnh Trung có làm đất thuộc khu vực Kênh 10, 11, 13 của xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú. Chủ trương của Nhà nước là nâng từ đất 2 vụ lên thành 3 vụ và lấp cống ở hai đầu các Kênh 10,11,13 gây khó khăn cho người dân. Đa số các hộ dân đều không đồng ý và đề nghị chính quyền không lấp hay làm cống ở hai đầu các Kênh 10,11,13 nêu trên, mà chỉ thống nhất làm cầu ngang qua. Bởi việc lấp kênh gây ô nhiễm và ghe, xuồng không vào được để người dân bán lúa, phát sinh chi phí cao. Dân làm ruộng khu vực này không đồng tình, nhưng xã thì ép làm, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh can thiệp giúp.*

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương giao cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ cho người dân trong vùng dự án. Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các hạng mục công trình này.

- *Cử tri xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân: Vừa qua HTX Phú Thạnh (huyện Phú Tân) có đăng ký mô hình trồng cây xanh áp dụng tưới nhỏ giọt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ để HTX Phú Thạnh thực hiện mô hình và có đề xuất cho HTX Phú Thạnh nguồn vốn là 50 tỉ đồng, tuy nhiên việc này đến giờ chưa có chuyển biến, đề nghị HĐND tỉnh, huyện cho HTX Phú Thạnh biết thông tin này.*

- Năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có hỗ trợ HTX Phú Thạnh thực hiện 01 mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao từ nguồn vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, đến nay mô hình này đang triển khai thực hiện. Hiện nay, HTX Phú Thạnh tiếp tục đề xuất mô hình trồng măng tây xanh vào danh mục mô hình nông nghiệp ƯDCNC năm 2020 là không phù hợp do nguồn vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới không thể thực hiện hỗ trợ cùng 01 địa điểm, cùng 01 đối tượng và nhất là đối với mô hình chưa nghiệm thu. Ngoài ra trong năm 2020, qua đề xuất của địa phương Sở Nông nghiệp & PTNT đã hỗ trợ huyện thêm 2 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đang triển khai thực hiện.

- Trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 499/UBND-KTN ngày 14/5/2018 đề xuất hỗ trợ 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho 02 HTX NN

giai đoạn 2016 - 2020 phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó, có HTX Phú Thạnh, huyện Phú Tân. Tuy nhiên, hiện nay chưa nhận được hỗ trợ của TW. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí: 11.344 triệu đồng. Trong đó, HTX NN Phú Thạnh đã được hỗ trợ 1.857 triệu đồng để đầu tư nhà kho và nhà làm việc. Hiện đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Trên là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- ĐB.HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng trực thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước